

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, มองแนวโน้มยังอ่อนค่าหลังขาดปัจจัยบวก

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงได้ เนื่องจากขาดปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งตลาดโดยรวมยังคงถูกกดดันจากปัญหาหนี้ในยุโรป

*ยูโรอ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย จากความวิตกมากขึ้นว่า การประชุมสุดยอดของยุโรปในปลายสัปดาห์นี้ จะไม่มีมาตรการแก้ไขวิกฤตินี้

*บรรยากาศในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยรวม ช่วยหนุนเยนดีดตัวขึ้นจากรดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่เยนก็อาจจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีโยชิโอะ โนตะ จะเผชิญกับการคัดค้านแผนการขึ้นภาษี

*นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินที่ปลอดภัย ซึ่งหนุนดอลลาร์และเยนพุ่งขึ้น เมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่สกุลเงินที่เสี่ยงแต่ให้ผลตอบแทนสูง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ร่วงลง

*ความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ หลังการประชุมผู้นำยุโรป 4 ประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นั้น เยอรมนี คัดค้านการออกพันธบัตรร่วมยูโรโซน หรือการใช้กองทุนช่วยเหลือยุโรปอย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

*ขณะที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาภาคธนาคารของสเปน รวมทั้งยังวิตกต่ออิตาลีด้วย โดยอิตาลีจะประมูลขายพันธบัตรในสัปดาห์นี้

*นักวิเคราะห์ คาดว่า ยูโรมีแนวโน้มที่จะยังคงขบเซา เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่อ่อนแอ และต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันให้ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือเพิ่มมาตรการด้านสภาพคล่อง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.881 บาท

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.81/84 จาก 31.84/87 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.80/84 จาก 31.86/88 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.69/72 จาก 79.62 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2517/22 จาก 1.2500 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทวันนี้ น่าจะแกว่งอยู่ใน range บัจจัยยังเป็นเรื่องของทางยุโรป ที่ต้องรอผลประชุมอี ยูซัมมิทในปลายสัปดาห์ แต่ตลาดคาดการณ์ไปในเชิงลบเอาไว้ ว่าคงจะไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 31.75-31.90 โดยยังมีแนวโน้มที่จะไปในทางอ่อนค่าได้ เนื่องจากตลาดขาดบัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน ขณะที่แรงขายหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งการซื้อดอลลาร์ของผู้นำเข้า ยังคงเป็นบัจจัยที่หนุนดอลลาร์ในระยะสั้นๆ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้